



พระราชบัญญัติการจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลางและการบริหารจัดการทรัพยากร NYC ในกระบวนการนำร่องมรณบัตรและความช่วยเหลือในพิธีฝังศพที่เกี่ยวกับโควิด-19

ฉันจะยื่นขอความช่วยเหลือในการจัดงานศพโควิด-19 ตามพระราชบัญญัติการจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง (Federal Emergency Management Act, FEMA) หรือ ความช่วยเหลือพิธีฝังศพโควิด-19 จากการบริหารจัดการทรัพยากร NYC (Human Resource Administration, HRA) ได้อย่างไร

- เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือในการจัดงานศพ FEMA COVID-19 โปรดเข้าดูที่ fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
- เพื่อสมัครเข้าร่วมในโครงการความช่วยเหลือพิธีฝังศพ NYC HRA COVID-19 โปรดเข้าดูที่ www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page

ฉันจะขอมรณบัตรที่แสดงสาเหตุการตายของผู้ที่เสียชีวิตใน NYC ได้อย่างไร

กรมอนามัยและสุขภาพจิตแห่ง NYC (กรมอนามัย NYC) เป็นหน่วยงานที่ออกมรณบัตรสำหรับการตายที่เกิดขึ้นใน NYC (บร็องซ์แมนฮัตตัน ควีนส์ และเกาสเตตเทน)

มรณบัตรจะออกให้เมื่อมีการรายงานการเสียชีวิตของบุคคลนั้นจากสถาบันทางการแพทย์และเคสนั้นได้รับการลงทะเบียนโดยกรมอนามัย NYC แล้ว

หากจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับโรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

วิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้มรณบัตรคือสั่งจากผู้จัดการงานศพที่เป็นผู้จัดงานศพนั้น

ผู้จัดการงานศพสามารถสั่งมรณบัตรให้คุณได้ในเวลาไม่เกินสองปีหลังจากการเสียชีวิตของบุคคลนั้น

ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับโรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพหรือคุณไม่สามารถสั่งมรณบัตรจากผู้จัดการงานศพได้

คุณยังสามารถสั่งมรณบัตรออนไลน์ได้ที่ vitalchek.com เช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสั่งมรณบัตร

โปรดดูที่ [เว็บเพจมรณบัตร](#) ของกรมอนามัย NYC

ใครที่มีสิทธิขอมรณบัตรที่แสดงสาเหตุการตายได้

ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตดังรายการต่อไปนี้เท่านั้นที่จะสามารถขอได้ทั้งมรณบัตรและมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการตาย ได้แก่

คู่สมรส คู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ผู้ปกครอง บุตร พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลาน(ปู่ย่าตายาย) ผู้แจ้งดาบรายการ ในมรณบัตร

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพินัยกรรม

มรณบัตรมีค่าธรรมเนียมเท่าไร

สำเนาที่มีการรับรองแต่ละฉบับมีราคา \$ 15 และมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการส่งมรณบัตรออนไลน์

ฉันจะได้สำเนานบันทึกการตายที่มีการรับรองใช่หรือไม่

ใช้ กรมอนามัย NYC จะออกสำเนาที่มีการรับรองของมรณบัตรฉบับจริงให้ มรณบัตรที่มีการรับรองของ NYC จะมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ามรณบัตรนี้เป็นของจริง ถ้าคุณมีสิทธิที่จะได้รับสาเหตุการตาย (คู่ด้านบน) คุณจะได้รับการ “บันทึกการแพทย์ที่เป็นความลับ” ที่แสดงสาเหตุการตายด้วย เอกสารนี้จะแสดง ชื่อผู้ถึงแก่กรรม หมายเลขมรณบัตร ที่พิมพ์บนกระดาษปอนด์

ฉันจะขอสาเหตุการตายได้อย่างไรถ้าไม่ได้มีการระบุไว้ในมรณบัตร

โปรดขอสาเหตุการตายตอนที่คุณสั่งมรณบัตร

มีค่าธรรมเนียมแยกสำหรับสาเหตุการตายหรือไม่

ไม่ ไม่มีค่าธรรมเนียมแยกสำหรับสาเหตุการตาย

ฉันควรทำอย่างไรถ้าสาเหตุการตายแสดงข้อความ “รอดำเนินการ”

ถ้าสาเหตุการตายแสดงข้อความ “รอดำเนินการ”

คุณสามารถเปลี่ยนมรณบัตรได้ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ออกมรณบัตรจริง ที่แจ้งไว้ด้านล่างสุดของมรณบัตร คุณยังสามารถสั่งมรณบัตรใหม่ที่แสดงสาเหตุการตายออนไลน์ได้เช่นเดียวกันซึ่งคุณจะได้รับมรณบัตรใหม่เร็วกว่าการเปลี่ยนมรณบัตร

ทำไมมรณบัตรจึงแสดงสาเหตุการตายว่าเป็นการตายแบบธรรมชาติเมื่อบุคคลเสียชีวิตจากโควิด-19

ในเดือนเมษายน 2020 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้กำหนดไว้ว่าสาเหตุการตายที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 มีพฤติการณ์ที่ตายเป็นธรรมชาติเกือบทั้งสิ้น

ฉันควรทำอย่างไรถ้าสาเหตุการตายไม่แสดงว่าเสียชีวิตจากโควิด-19

คุณควรติดต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือสถาบันการแพทย์ซึ่งรับรองสาเหตุการตายเป็นอันดับแรก เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสาเหตุการตายเดิมให้แสดงว่าสาเหตุเบื้องต้นหรือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตคือโควิด-19 ถ้าคุณคือผู้แจ้งตามรายการในมรณบัตรหรือผู้ควบคุมพินัยกรรม คุณสามารถยื่นขอต่อกรมอนามัย NYC เพื่อให้แก้ไขสาเหตุการตายได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการในการยื่นขอ ใน FAQ “What is the process to correct a death certificate?” (กระบวนการแก้ไขมรณบัตรมีอะไรบ้าง) ได้ที่ [เว็บเพจการแก้ไขเอกสารรับรองกรมอนามัย](#)